

มุม ข่าวราชการ 'ช.12'

พลเรือนเข้า วปอ.62 (2)

ผู้บริหารในราชการพลเรือนและผู้บริหารรัฐวิสาหกิจจากกระทรวงต่างๆ ที่ได้สิทธิเข้าเรียน วปอ.รุ่นที่ 62 ต่อจากวานนี้ยังมี

40.นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ 41.นายชาติชาย ภูมิรินทร์ ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต 2 (ภาคกลาง) จ.ชลบุรี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค 42.ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี 43.นางนิศากร วิเศษศรีอรอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี 44.นายปริญญา โพธิสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท 45.นางสาวปาณี นาคะนาท รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก 46.นายเปลี่ยน แก้วฤทธิ์ รองอธิบดีกรมที่ดิน 47.นายบรรณรักษ์ นครจินดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรี 48.นายวิลาศ เฉลยสัตย์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการไฟฟ้าานครหลวง 49.นายสมภพ สมิตะสิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี 50.นายสันติธร ยิ้มละมัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

51.นายพรมณ์รา เข็นอึ้ง รองอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง 52.นายโกมล พรหมเพ็ง รองผู้อำนวยการสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ 53.นายเกิดโชค เกษมวงษ์จิตร รองอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ 54.นายวีระกิตต์ หาญปริพรรณ์ ผู้อำนวยการทัชชสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ 55.นายกฤตพัฒน์ กระจุกกุล แรงงานจังหวัดอุบลราชธานี 56.นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ ผู้อำนวยการสำนักจัดระบบบริการทางการแพทย์ สำนักงานประกันสังคม 57.นายสมพงษ์ คล้อยเกล้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานแรงงานกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน 58.นางบุพพา ทวีวัฒนะกิจบวร รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม 59.เรืออากาศโทสมพร ปานคำ ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 60.นางรัชณี พึ่งพาณิชย์กุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

61.ว่าที่ร้อยตรีธนู วงษ์จินดา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษากัน พื้นฐาน 62.นายสุเทพ แก่งสันเทียะ ผู้อำนวยการสำนักผู้อำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 63.นายณรงค์ศักดิ์ บุญมาลิก ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและแผน สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน 64.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นุชนาถ มั่งคั่ง รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 65.ศาสตราจารย์ กิริติเจริญชลาพานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 66.นายสุเทพ เพชรหมาก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 67.นายพิทักษ์พล บุญมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 68.นายธงชัย กิริติหัตถ์ยากร ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 69.นายภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข 70.นายวีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา

71.นายเจด็จ ธรรมธัชอารี รองเลขาธิการ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 72.นายสมพล โนดไธสง รองเลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย 73.นายวีระกิตติ์ วันธกิจธนวัชร รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 74.นายบุญเลิศธิ์ เรืองผล อุตสาหกรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 75.พลตำรวจตรีนิพนธ์ หลังยาหน้าย ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน 76.พลตำรวจตรีสิทธิชัย โสภักดิ์ รองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง 77.พลตำรวจตรีศักริรา เผือกอำ รองผู้บัญชาการตำรวจสันติบาล 78.พลตำรวจตรี ยิงยศ เทพจันทร์ ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 2 79.พลตำรวจตรีภักดิ์ นวนหนู ผู้บังคับการประจำกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 80.พลตำรวจตรีภาณุมาศ บุญญลักษณ์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 6

81.พลตำรวจตรีอุดมเจริญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 82.พลตำรวจตรีโพธิ์ สวีสวรรณ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 9 83.พลตำรวจตรีโสภณรัชต์ สิงหารุ นายแพทย์ (สบ 7) โรงพยาบาลตำรวจ 84.พลตำรวจตรีวัฒนา ยี่จีน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรี 85.พลตำรวจตรีกำพล กุศลสถาพร ผู้บังคับการกองบินตำรวจ 86.พลตำรวจตรีกิตติศักดิ์ คุรงควิบูลย์ รองจเรตำรวจ 87.พลตำรวจตรีกฤษฏา แก้วจันต์ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลา 88.พันตำรวจเอกไพรัตน์ ไทพรรัตน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเพชรบุรี

วันพรุ่งนี้ยังมีต่อสำหรับ วปอ.62.

“ช.12”

